

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ๖๖๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีจัดสรรและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและ
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕)
โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อเดือน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ
ดำเนินการทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่
ได้รับอนุมัติต่อไป

อนึ่ง การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำกับ กำกับ และติดตาม
การมอบหมายงานของโรงเรียนในโครงการให้ดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติหน้าที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔
(มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕) รายชื่อตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน (กรณีที่สอบบรรจุได้หรือลาออก
จากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมดไม่สรรหาอัตราใหม่มาทดแทนและรายงานอัตราส่งให้ สพฐ.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศกาวานิจ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๓